



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO
TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BIÊN BẢN

Tại Hội nghị của Tổ đại biểu số 1 tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười tám – Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 26/5/2020 của Thường trực HĐND huyện về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tổ Đại biểu số 01 HĐND huyện đã tổ chức buổi tiếp xúc với cử tri khu dân cư số 1 – Cỏ Ống, như sau:

A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1. **Thời gian:** vào lúc 19 h 00 phút, ngày 22/6/2020.

2. **Địa điểm:** tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng khu dân cư số 1 – Cỏ Ống.

3. Thành phần tham dự:

- Tổ Đại biểu số 01 có: 3/4 đại biểu tham dự gồm bà Đoàn Thị Diệu Hiền, bà Nguyễn Thụy Nga, ông Nguyễn Khắc Pho (*vắng đại biểu Võ Văn Việt*).

- Thường trực HĐND huyện: ông Trần Tấn Đạt; UBND huyện: ông Nguyễn Anh Nhựt; Ban TTr. UBMTTQVN huyện: bà Huỳnh Thị Thanh Liên.

- Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Ban điều hành, Ban công tác MTCS và các đơn vị đứng chân trên địa bàn KDC số 1.

- Số lượng cử tri tham dự hội nghị: 36 cử tri.

B. Nội dung, diễn biến Hội nghị tiếp xúc cử tri:

1. Đại diện Ban công tác MTCS KDC số 1 tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần của Tổ đại biểu số 01 HĐND huyện có mặt tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

2. Bà Đoàn Thị Diệu Hiền – Tổ trưởng Tổ ĐB số 01 thông qua 03 nội dung, gồm:

- Chương trình Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười tám, kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2020.

- Dự kiến về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp thường lệ thứ Mười tám của HĐND huyện;

3. Bà Nguyễn Thụy Nga – thành viên Tổ ĐB số 01 trình bày, báo cáo tóm tắt trước bà con cử tri về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và thực thi luật pháp trên địa bàn 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của huyện nhà trong 6 tháng cuối năm 2020.

4. Ông Nguyễn Khắc Pho – Tổ phó TĐB số 1 điều hành phần thảo luận, ý kiến của cử tri. Có 03 cử tri tham gia phát biểu, với tổng cộng 07 ý kiến, cụ thể như sau.

STT	Khu dân cư số 1		Ý kiến cử tri	Ý kiến trả lời
	Tên cử tri	Ý kiến		
01.	Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Dung	03	<p>1. Cử tri rất bức xúc vì thấy có nhiều khách du lịch cũng như người dân địa phương thiếu ý thức vứt rác tùy tiện ra ngoài đường, gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan của huyện. Đề nghị huyện cần có Quy chế bảo vệ môi trường hoặc có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm vấn đề này.</p> <p>2. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tuân tra, xử lý nghiêm các tài xế lái xe taxi, xe chở khách du lịch có hành vi phóng nhanh, vượt ẩu có thể gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng của người dân khi tham gia giao thông đường bộ.</p> <p>3. Phản ánh khi dẫn con đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y, có 01 nhân viên Y tế (<i>không biết tên</i>) đã làm thất lạc thẻ Bảo hiểm y tế của bà đã nộp</p>	<p>Ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu: Xin ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.</p> <p>- Việc vứt rác tùy tiện ra ngoài đường: đây thuộc về ý thức riêng của mỗi người, pháp luật cũng đã có quy định cụ thể mức xử phạt hành chính về hành vi xả rác này, tuy nhiên lực lượng chức năng của huyện quá mỏng không thể có mặt mọi lúc mọi nơi để phát hiện xử lý. Giải pháp trước mắt là cần sự chung tay, góp sức của cộng đồng người dân để cùng nhau phát huy tinh thần bảo vệ, gìn giữ vệ sinh môi trường chung của huyện; nếu cử tri thấy khách du lịch quăng rác ra đường, mình mà cuối xuống nhặt bỏ vào đúng nơi quy định thì sẽ tác động rất lớn tới nhận thức của họ.</p> <p>Ngoài ra UBND huyện sẽ họp bàn đưa ra các giải pháp khắc phục, chế tài tình trạng này trong thời gian tới.</p>

			nhưng không có lời xin lỗi, mà còn nói sau này có đưa con lên khám chữa bệnh sẽ tạo điều kiện cho khám. Cử tri hỏi cách hành xử, trả lời của nhân viên Y tế như vậy có đúng không, đề nghị điều chỉnh lại cách ứng xử với người dân.	
02.	Cử tri Võ Đình Chiêu	02	<p>1. Cử tri phản ánh hiện nay có tình trạng xe ô tô, xe tải, xe ben,.. đi ngang qua các khu vực trường học, bệnh viên bấm còi inh ỏi, gây hoảng loạn cho người tham gia giao thông, cũng như làm ảnh hưởng những người điều trị bệnh và các em học sinh đang học. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp xử lý tình trạng này hoặc cho gắn các biển báo cấm bấm còi xe tại các khu vực nêu trên theo quy định pháp luật.</p> <p>2. Tại Miếu Bà có mấy cây đại thụ (cây Thị) rất có giá trị về di tích văn hóa, vừa qua khi xây dựng công trình lót nền và đổ bê tông sát gốc cây không tạo được sức sống cho cây và có thể làm cây bị suy yếu dẫn đến chết cây. Đề nghị huyện có cách thức bảo tồn, bảo dưỡng những cây này.</p>	<p>- Về tình trạng các xe phóng nhanh, vượt ẩu, bấm còi inh ỏi làm mất ATGT: Như cử tri đã nghe Tổ đại biểu trình bày trong báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020 UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, đã phát hiện lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 549 trường hợp với tổng số tiền là 369.725.000 đồng, tạm giữ 148 xe mô tô, 07 xe ô tô (tăng hơn so với 6 tháng đầu năm 2019).</p> <p>UBND huyện xin ghi nhận ý kiến này của cử tri, sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra xử lý nghiêm tình trạng này. Đồng thời nghiên cứu lắp đặt các biển cấm bấm còi xe tại các vị trí như phản ánh của cử tri Võ Đình Chiêu.</p> <p>- Về thái độ ứng xử của nhân viên Y tế khi làm mất thẻ BHYT của người khám chữa bệnh: UBND huyện ghi nhận ý kiến này, sẽ chỉ đạo cho Trung tâm Y tế Quân dân y xác minh lại vụ việc và có văn bản trả lời trực tiếp cho cử tri Nguyễn Thị Ngọc Dung.</p> <p>- Về các cây đại thụ tại Miếu Bà: UBND huyện ghi nhận và chỉ đạo cơ quan chức năng đi kiểm tra, khắc phục.</p>
03.	Cử tri Ngô Ngọc Hồi	02	1. Cử tri đề nghị huyện cần có văn bản nói rõ phần diện tích mà Nhà nước đã	* Ông Nguyễn Khắc Pho – Tổ phó Tổ đại biểu số 1, Giám đốc BQL Vườn

		<p>cho Khu du lịch Six Senses Côn Đảo thuê từ vị trí nào đến vị trí nào, bởi vì hiện nay Six Senses đã cho rào kẽm gai tới tận bồng cắm lửa của Kiểm lâm, khi người dân đi xuống biển tắm biển,.. thì bị bảo vệ chặn lại không cho xuống.</p> <p>Ngoài ra, vừa qua các canô chở khách cập vào bãi Hang Dơi (<i>bãi cát mũi Lò Vôi sát hông Six Senses</i>) để tắm biển thì bị bảo vệ Six Senses ra đuổi không cho vào như vậy có đúng hay không?</p> <p>2. Vừa qua xảy ra sự việc nghiêm trọng hơn, có canô chở khách cập vào bãi Hang Dơi, không biết ai chỉ đạo ông Đỗ Văn Phúc là nhân viên Ban Quản lý KDL Quốc gia Côn Đảo xuống cầu cảng nói với ông Vũ – Cảng vụ và ông Linh – Đồn Biên phòng cùng theo canô chạy ra bãi Hang Dơi để làm việc, ra tới đó thì xảy ra cự cãi giữa bên lái canô và ông Phúc, lúc này ông Phúc đã có rượu bia trong người, nói chuyện chửi thề, đòi đánh nhau thì được những người đi cùng can ngăn nên chưa xảy ra chuyện gì; sau đó ông Phúc chạy về nhà mặc quần cụt tiếp tục ra cầu cảng cự cãi, đánh nhau với bên lái canô. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, chấn chỉnh lại thái độ và cách làm việc của ông Đỗ Văn Phúc – nhân viên của Ban Quản lý KDL Quốc gia Côn Đảo.</p>	<p>Quốc gia Côn Đảo phát biểu: Ghi nhận ý kiến của cử tri Hội về phần diện tích mặt đất trên bờ cho Khu du lịch Six Senses thuê, Hạt Kiểm lâm sẽ cử lực lượng đi kiểm tra, xác minh thực tế, nếu phát hiện được Khu du lịch Six Senses cho rào chắn lấn vào phần đất rừng không nằm trong diện tích được thuê thì sẽ phối hợp cơ quan chức năng của huyện tháo dỡ và có văn bản trả lời lại cho cử tri biết.</p> <p>* Ông Nguyễn Anh Nhựt – PCT UBND huyện: UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo tiến hành xác minh lại vụ việc đối với nhân viên Đỗ Văn Phúc và báo cáo kết quả về UBND huyện để trả lời trực tiếp cho cử tri Võ Ngọc Hội trong thời gian sớm nhất.</p>
--	--	--	--

Tổng số 07 ý kiến của 03 cử tri phát biểu tại hội nghị đã được đại diện TĐB số 1 và lãnh đạo UBND huyện tiếp thu, giải thích và cơ bản đạt được sự đồng thuận của đại biểu và cử tri.

Tuy nhiên, TĐB số 1 đề nghị Thường trực HĐND huyện yêu cầu UBND huyện tiếp thu chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh xử lý và báo cáo kết quả cho Tổ đại biểu số 01 (*không cần giải trình công khai tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện*) để thông tin lại cho cử tri về 03 số nội dung, cụ thể như sau:

1. UBND huyện chỉ đạo cho Trung tâm Y tế Quân dân y xác minh lại vụ việc nhân viên Y tế nào đã làm mất thẻ Bảo hiểm y tế của con bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – thường trú tại khu dân cư số 1 mà có thái độ hành xử, trả lời như ý kiến phản ánh của cử tri thì phải chấn chỉnh và có văn bản xin lỗi tới người dân.

2. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm – Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đi kiểm tra, xác minh thực tế phần diện tích đất trên bờ của Khu du lịch Six Senses đang cho rào chắn kẽm gai có đúng với tổng diện tích đất nhà nước cho đơn vị này thuê khai thác, sử dụng hay không, cũng như vị trí tại bãi Hang Dơi (*bãi cát mũi Lò Vôi sát hông Six Senses*). Có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện để trả lời lại cho cử tri biết.

3. UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo tiến hành xác minh lại vụ việc đối với nhân viên Đỗ Văn Phúc như ý kiến phản ánh của cử tri và có văn bản báo cáo về Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện để trả lời lại cho cử tri biết../.

TỔ TRƯỞNG TĐB SỐ 1



Đoàn Thị Diệu Hiền